

ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: Chi bộ Khoa khám tổ chức kết nạp đảng viên mới

Kết nạp đảng viên mới có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng đảng, góp phần phát triển và nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở đảng của đảng bộ nói chung và của chi bộ nói riêng.

Thực hiện Quyết định số 2422-QĐ/ĐUK ngày 28/11/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp về việc kết nạp Đảng viên mới. Căn cứ vào Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Xét đơn xin vào Đảng của quần chúng Trương Nguyễn Minh Thư, được sự đồng ý của Đảng ủy Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, ngày 19/12/2024, Chi bộ Khoa Khám trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang đã tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Trương Nguyễn Minh Thư đang công tác tại Khoa Xét nghiệm.

Dự Lễ Kết nạp đảng viên mới có đồng chí Nguyễn Trọng Hào, Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Đảng ủy viên Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ Khoa Khám.

Lễ Kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Khoa Khám được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên mới. Đứng trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của toàn thể đảng viên trong chi bộ, đồng chí Trương Nguyễn Minh Thư đã đọc lời tuyên thệ, tuyệt đối trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm túc các nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng đảng, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: Chi bộ Khoa khám tổ chức kết nạp đảng viên mới



Toàn

cảnh Lễ Kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Khoa Khám

Sau khi trao quyết định kết nạp đảng cho đồng chí Trương Nguyễn Minh Thư, đồng chí Nguyễn Thị Diễm Phương, Bí thư Chi bộ Khoa Khám đã nêu rõ nhiệm vụ và quyền lợi của người đảng viên mới đối với đồng chí Trương Nguyễn Minh Thư. Để trở thành Đảng viên chính thức, đồng chí Nguyễn Thị Diễm Phương phân công đồng chí Nguyễn Đăng Thuận, Phó Bí thư Chi bộ Khoa Khám sẽ tiếp tục nhận nhiệm vụ hướng dẫn đồng chí Trương Nguyễn Minh Thư trong thời gian là đảng viên dự bị.

Phát biểu chỉ đạo trong buổi lễ đồng chí Nguyễn Trọng Hào đã chúc mừng chi bộ có thêm thành viên mới và đề nghị đồng chí Trương Nguyễn Minh Thư cần tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phấn đấu, học tập và nâng cao nhận thức chính trị, năng lực chuyên môn cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, đồng thời đề nghị tập thể Chi bộ Khoa Khám luôn đoàn kết và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang ngày càng phát triển.

Buổi Lễ Kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Khoa Khám diễn ra thành công và kết thúc với giai điệu Quốc ca ngân vang như nêu cao phẩm chất của người Cộng sản trung kiên, đồng lòng phấn đấu cho sự nghiệp vinh quang của Đảng./.

ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: Chi bộ Khoa khám tổ
chức kết nạp đảng viên mới

KHOA XÉT NGHIỆM